

# HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Điểm Qua Những Tiếng Nói Chống Cộng Của Một Số Nữ Youtuber Hải Ngoại** của **HCA**. Hội chân thành cảm tạ giả. Kính mời. **Trân trọng.**

## ĐIỂM QUA NHỮNG TIẾNG NÓI CHỐNG CỘNG CỦA MỘT SỐ NỮ YOUTUBER HẢI NGOẠI

### 1-Trang Lê (Bà Ngoại Xi-Tin)



Là một cô gái trẻ sang định cư ở Mỹ từ năm 2006, hành nghề nail, một ngành nghề độc quyền của người Việt-Nam ở hải ngoại; Trang Lê lại là một trong số ít đồng nghiệp, đa số là phụ nữ, quan

tâm đến tình trạng đất nước dưới sự cai trị của đảng Cộng-Sản. Cô có sáng kiến làm youtube với những clip ngắn phê phán chế độ độc tài trong nước dưới dạng hài độc thoại và giả trang một bà già mà tính cách trẻ trung (bà ngoại xì-tin). Đối tượng bị cô đưa ra là các đảng viên Cộng-Sản từ chóp bu như tứ trụ: tổng bí thư, thủ tướng, chủ tịch nước, chủ tịch quốc hội đến anh công an khu vực, và đề tài là những sự kiện nóng hổi trong xã hội Việt-Nam. Từ ngữ cô dùng trong clip như cô nói là những từ ngữ bình dân của người miền Nam, đơn giản, dễ hiểu cho số đông thính giả.

Những clip của Trang Lê đem đến cho chúng ta nụ cười ra nước mắt với hành động lố lăng của bọn cầm quyền Cộng-Sản và cuộc sống đau khổ của người dân Việt-Nam.

Rất tiếc, nghe nói những năm gần đây chính quyền Cộng-Sản đã dùng gia đình còn kẹt lại trong nước của Trang Lê để làm áp lực dập tắt tiếng nói của cô.

## **2-Lisa Phạm**

Cùng làm nghề nail ở Mỹ, Lisa Phạm có một kênh Youtube phát mỗi ngày. Lisa Phạm, có biệt hiệu là BellSouth, là cư dân tiểu bang South Carolina, Hoa-Kỳ. Cô đã được công an thả cùng với Trương Quốc Huy và Trương Quốc Tuấn vào ngày 9-7-2006 tại Sài-Gòn. Trước đó, Lisa Phạm cùng hai anh em Trương Quốc Tuấn và Trương Quốc Huy bị bắt trong ngày 19 tháng 10 năm 2005 với tội danh hoạt động chống phá nhà nước.

Vì có quốc tịch Mỹ nên Lisa Phạm bị trục xuất về Mỹ còn Trương Quốc Huy bị bắt lại và ở tù thêm 6 năm nữa, trước khi trốn sang Thái-Lan và được can thiệp định cư ở Mỹ.



Trong các clip của Lisa Phạm, bà cũng sử dụng từ ngữ bình dân và nặng nề để nói tới những lãnh đạo Cộng-Sản Việt-Nam và những hành động của họ như các clip của Trang Lê.

### **3-Anh Chi (Tâm Thức Việt)**

Anh Chi sinh trưởng tại Sài-Gòn, cô tốt nghiệp khoa Thanh Nhạc, Nhạc Viện Quốc Gia Âm Nhạc Sài-Gòn, khởi sự bước vào lĩnh vực sân khấu từ năm 1998, hát tại các phòng trà, vũ trường, chương trình văn nghệ... Anh Chi sở trường thể loại nhạc nhẹ và nhạc Pháp. Sau đó, cô lập gia đình và định cư ở ngoại ô Paris, thủ

đô nước Pháp. Từ năm 2010, Anh Chi chuyển sang loại nhạc đấu tranh và có mặt ở Mỹ và nhiều nơi trên thế giới trong các chương trình gây quỹ yểm trợ đồng bào trong nước đấu tranh vì dân chủ nhân quyền.



Anh Chi đã dùng facebook để nói lên những suy nghĩ chính kiến của mình đồng thời cũng qua đó cố gắng chuyển tải thật nhiều các thông tin đến với bà con trong nước.

Anh Chi cho biết: “Khôi phục Tâm Thức Việt là chương trình live stream trên Facebook với mong muốn tập hợp được nhiều tiếng nói trong và ngoài nước, cùng chia sẻ cái nhìn về thực trạng tình hình đất nước nhằm kêu gọi một sự thức tỉnh của mỗi người dân, cùng lên tiếng phản kháng qua việc bất tuân dân sự để đòi hỏi những quyền lợi chính đáng của một công dân”.

Trong khi đất nước ngày càng suy kiệt, im lặng là đồng lõa với chế độ thối nát đó nên với một chút lương tri còn sót lại bất cứ người dân nào cũng phải lên tiếng dù trong hay ngoài nước”.

Anh Chi nói: “Đấu tranh qua mạng xã hội và qua lời ca tiếng hát”.

Những clip của Anh Chi chứa đựng những phân tích sâu sắc về chế độ Cộng-Sản và hiện trạng xã hội ở Việt-Nam, nhằm đến các đối tượng thính giả là thành phần tuổi trẻ có trình độ học vấn trong khi Trang Lê và Lisa Phạm nhằm đến đại đa số dân bình thường.

#### **4-Tạp Chí Hương Xa (Hương Xa Radio)**



Từ Na-Uy, một người phụ nữ Việt Nam cũng có tiếng nói chống Cộng qua kênh youtube Tạp Chí Hương Xa. Chúng ta không có thông tin nhiều về cô này, nhưng những clip của cô rất được khán thính giả yêu thích, như thời gian các clip của Trang Lê còn ở trên

mạng. Những bình luận của cô về những sự kiện xảy ra ở Việt-Nam rất thuyết phục và cũng là nỗi đau đầu của chế độ Cộng-Sản.

Hương Xa rất chịu khó theo dõi thời sự qua mạng nên clip của cô được cập nhật hoá hằng ngày. Thời gian gần đây, cô giúp mọi người theo dõi tin tức về số phận của nhà sư độc lập Thích Minh Tuệ trong tay nhà cầm quyền cộng sản.

### **Thay lời kết:**

Chính trị không phải là lãnh vực độc quyền của nam giới, trong cuộc tranh đấu cho một Việt-Nam tự do, dân chủ; những tiếng nói chống cộng của phụ nữ dù ở thành phần xã hội nào cũng đáng cho chúng ta trân quý. Mong rằng sự tham gia trong công cuộc chung này của nữ giới ở hải ngoại càng ngày càng nhiều để góp sức cho những vị anh thư trong nước như Phạm Đoan Trang, Nguyễn Thuý Hạnh, Huỳnh Thục Vy...thêm sức mạnh tinh thần để tiếp tục đấu tranh dù đang ở trong vòng kiềm toả của chế độ.

**HCA**

24/7/2024

### **Tài liệu tham khảo:**

Đài VOA tiếng Việt phỏng vấn Trang Lê  
Trò chuyện với tác giả “Còn cái lai quần cũng cạp”  
<http://www.voatiengviet.com>

Lisa Phạm

<https://youtube.com/@lisaphamvanapofficial?si=o3vHAKGMbx aIZkAC>

Anh Chi: Từ Tình Ca Đến Nhạc Đấu Tranh

<https://thoibao.com/anh-chi-tu-tinh-ca-den-nhac-dau-tranh/>

Tạp chí Hương Xa

[https://youtube.com/@huongxa.?si=cg\\_u4TX8sk2-o-vn](https://youtube.com/@huongxa.?si=cg_u4TX8sk2-o-vn)